

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์</p>	<p><b>งบฯบัตรทองปี 2560</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า จากอาหารหรือร่วมกับ สปสช. เกี่ยวกับทิศทางการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อแก้ปัญหาโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขล่องระดับ 7 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 50 แห่ง จากทั้งหมด 886 แห่ง แยกเป็นโรงพยาบาลชุมชน 44 แห่ง และโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 6 แห่ง โดยสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง คือ 1. การจ่ายตามรายหัวประชากร ทำให้โรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีประชากรน้อย ได้รับงบประมาณน้อยตามไปด้วย 2. ปัญหาการบริหารงบประมาณของผู้บริหารในแต่ละโรงพยาบาล และ 3. ในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลทั่วไปหลายแห่ง เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ จากข้อมูลผลการศึกษาของคณะกรรมการพิจารณาปัญหาสถานะทางการเงินและปรับปรุงระบบการเงินและบัญชีของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง ที่มีน.ส.นภาพร เรืองสกุล อดีตเลขาธิการ กบข. เป็นประธาน ได้เสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณแบบขั้นบันได โดยพิจารณาตามสภาพพื้นที่ ประชากรน้อยควรได้รับงบเพิ่ม ส่วนของเรื่องการคิดรวมเงินเดือนบุคลากรสาธารณสุข ผูกไว้กับงบเหมาจ่ายรายหัวที่ทำกันมาตลอดนั้น มีข้อเสนอว่าควรตัดเงินเดือนของบุคลากรสาธารณสุขในระดับประเทศ หรือระดับเขต ซึ่งหากตัดเงินเดือนระดับประเทศ งบจะถูกหักออกมา และจะทำให้พื้นที่ภาคอีสาน ที่มีประชากรมากได้รับงบรวมนั้นน้อยลง แต่จะทำให้ภาคอื่น ๆ ได้รับงบเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งได้มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปจัดทำตัวเลข ข้อเสนอ การเปรียบเทียบต่าง ๆ มาเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง ก่อนเสนอให้คณะอนุกรรมการการเงินการคลังของ สปสช. พิจารณาในช่วงวันที่ 9-10 ก.ค. และเร่งพิจารณาติดการจัดสรรงบประมาณใหม่ก่อนสิ้นเดือน ก.ย. นี้</p>
<p>คมชัดลึก</p> <p>สยามรัฐ</p>	<p><b>ปัญหายาเสพติด</b></p> <p>-เสนอบทความ โปรตุเกสโมเดล'สายกลาง'แก้ยาบ้า โดย ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผอ.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ ทีไอเจ แนะนำให้ใช้โมเดลของโปรตุเกส โดยใช้มาตรการทางปกครอง กำหนดให้ผู้ที่มียาในครอบครองในปริมาณไม่เกิน 10 วันของการเสพตามค่าเฉลี่ย ถือว่าเป็นผู้เสพ ให้นำผู้เสพมาเข้ารับการรักษาแบบสมัครใจ ไม่ใช่วิธีบังคับ วิธีการ คือ มีคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ร่วมกับฝ่ายสาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์ เข้ามากำหนดว่าต้องบำบัดอย่างไร ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ใช้กลไกการปรับ เป็นกลไกทางปกครองไม่ใช่โทษทางอาญา ซึ่งพบว่า 15 ปีให้หลังของการดำเนินมาตรการ ผู้เสพยาลดลงมาก โดยเฉพาะวัยรุ่น ทั้งนี้โมเดลของโปรตุเกสไม่ทำให้ยาบ้าหรือแอมเฟตามีน ถูกกฎหมายอย่างที่หลายฝ่ายกังวล การครอบครองยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่ เพียงแต่ใช้มาตรการทางปกครองแทน ไม่ใช่โทษอาญา ส่วนผู้ค้าก็ต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดตามกฎหมาย นอกจากนี้ ต้องพัฒนามาตรการที่ชุมชนต้องเข้ามาเกี่ยวข้องดูแลผู้เสพยา หลังจากบำบัดผู้เสพในระบบของรัฐแล้ว สามารถส่งกลับชุมชนต่อไป แต่ขณะนี้ยังขาดช่วงกันอยู่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงปัญหาเสพติดในเด็กและเยาวชนไทย ว่า เริ่มใช้อายุน้อยลงและมีแนวโน้มใช้มากกว่า 1 ชนิดร่วมกันมากขึ้น รายงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิต ปี 58 พบผู้ป่วยติดยามีอาการทางจิตเข้าบำบัดในรพ.สังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ 3,912 ราย มากกว่า 1 ใน 3 เป็นเด็กและเยาวชน อายุ 12-24 ปี ขณะที่ประมาณการทั่วโลกมีการใช้สารเสพติดในอายุ 15-64 ปี อยู่ที่ 3.5-5.7% ของประชากร</p>
<p>คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>กม.เก็บค่าขยะ</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยไม่ได้เสนอร่างพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พร้อมเสนอเก็บค่าขยะต่อเดือนราคาเดียว หลังคาเรือนละ 170 บาท เข้าสู่ที่ประชุมครม. และยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยไม่มีกฎหมายในเรื่องนี้ และหากจะมีจริง กระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นผู้กำหนด</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>ค่านามาตรการ'บุรีศรีของเรียบ'</b></p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่ม และผู้ค้าใบยาสูบ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยกรณีมีการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>ผลักดันมาตรการบูรณาการของเรียบในร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ว่า เป็นการเพิกเฉยต่อชาวไร่ยาสูบไทยกว่า 40,000 ครัวเรือน ซึ่งในอังกฤษ ออสเตรเลีย ไม่มีชาวไร่ยาสูบ ไม่มีโรงงานยาสูบ ผลกระทบจึงเอามาเทียบกับของไทยไม่ได้ อีกทั้งยังจะส่งผลกระทบต่อแบรนด์ของโรงงานยาสูบ เพราะของเรียบทำให้แบรนด์หมดคุณค่า ผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปหาของถูก ของบุหรี่ปลอมง่ายขึ้น ส่งผลกระทบต่อร้านค้า และหากรัฐบาลบังคับใช้จริง จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล</p> <p>-เสนอข่าว วงการสาธารณสุขค้นพบวิธีช่วยให้คอกยา อดบุหรี่ปลอมง่ายขึ้น ส่งผลกระทบต่อร้านค้า และหากรัฐบาลบังคับใช้จริง จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล</p> <p>-เสนอข่าว วงการสาธารณสุขค้นพบวิธีช่วยให้คอกยา อดบุหรี่ปลอมง่ายขึ้น ส่งผลกระทบต่อร้านค้า และหากรัฐบาลบังคับใช้จริง จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล</p> <p>การให้ช่วยกันส่งข้อความสั้น ๆ ทางโทรศัพท์ไปให้กำลังใจเป็นพัก ๆ ทางสาธารณสุขทั่วโลกจะร่วมมือกันส่งเสริมและให้กำลังใจกับผู้ที่ต้องการช่วยตัวเองให้พ้นจากการติดบุหรี่ปลอมได้</p>
เดลินิวส์ บ้านเมือง กรมประชาสัมพันธ์ สวท.	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ว่า ตั้งแต่ต้นพบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 19,620 คน เมื่อเทียบกับปี 2558 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนผู้ป่วยลดลงร้อยละ 28 หรือ 0.71 เท่า มีผู้ป่วยเสียชีวิต 16 ราย อัตราป่วยสูงสุดในกรุงเทพมหานครป่วย 3,667 คน รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ โดยแนวโน้มการระบาดดีขึ้น พบผู้ป่วยต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากมีการรณรงค์ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค บวกมาตรการ 5ส. อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง พบว่าการควบคุมป้องกันโรคทำได้ดีขึ้น ทั้งนี้กำชับให้สสจ.ทั่วประเทศ รณรงค์มาตรการ 3 เก็บ อย่างต่อเนื่อง</p>
ไอ.เอ็น.เอ็น  เดลินิวส์	<p><b>โรคมือเท้าปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสิทธิชัย กิติคุณากร ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต 2 เข้าตรวจสอบโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในอำเภอนองจาง จังหวัดอุทัยธานี หลังพบว่ามีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก จำนวน 4 ราย จึงสั่งปิดโรงเรียน และทำความสะอาดห้องเรียน ของเล่น ที่นอน ผ้าห่ม และข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค พร้อมด้วยสั่งให้ปิดชั้นอนุบาลไปอย่างไม่มีกำหนด</p> <p>-เสนอข่าว ที่โรงเรียนวัดคูยาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พบเด็กป่วยโรค มือเท้าปาก คณะครูและพนักงานชั้นอนุบาล 1-2 ร่วมกันทำความสะอาดภายในห้องเรียนทุกห้องทั่วอาคาร ทำการซักล้างเครื่องใช้ ผ้าเช็ดมือ และของเล่นเด็ก ฯลฯ นำไปตากแดดให้ร้อนและแห้ง เพื่อเป็นการป้องกันกำจัดเชื้อ และลดการติดต่อโรคมือเท้าปาก</p> <p>สำหรับในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยอาการของโรคมือเท้าปาก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนวัดคูยาง โรงเรียนละ 2-3 ราย และโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ซึ่งเกิดกับเด็กนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 1 ราย</p>
กรุงเทพธุรกิจ  มติชน	<p><b>โรคเอดส์</b></p> <p><b>ยุติเอดส์จากแม่สู่ลูก</b></p> <p>-เสนอบทความ <b>สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์</b> ว่า จากความสำเร็จของประเทศไทย ในการบรรลุเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก</p> <p>ถือเป็นเรื่องน่ายินดี แต่ยังมีอีกหลายความท้าทายในประเด็นปัญหาเรื่องเอดส์ที่รัฐบาลไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอย่างไม่ถูกกฎหมายและไม่ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลและการฝากครรภ์ขึ้นพื้นฐาน ปัญหาการติดเชื้อในกลุ่มแม่วัยรุ่น ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ทำให้ยังมีเปอร์เซ็นต์ของผู้ติดเชื้อที่ยังไม่เข้ามาในระบบอยู่อีกจำนวนหนึ่ง รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ ที่มีพ่อแม่ติดเชื้อ ซึ่งแม้ว่าตัวเขาเองจะปลอดเชื้อ แต่ก็ยังถูกรังเกียจกีดกันและตีตราจากสังคมและคนรอบข้าง ทำให้ขาดโอกาสและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กในหลาย ๆ ด้าน</p> <p><b>วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เน้นย้ำว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรเร่งรณรงค์ส่งเสริมให้วัยรุ่น เข้าถึงการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีให้มากและเร็วขึ้น ปัจจุบันผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถรับบริการปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครอง โดยสามารถรับบริการได้ที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โรงพยาบาลของรัฐ ทุกแห่ง เพียงแค่มีบัตรประชาชน เลข 13 หลัก ก็สามารถรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ฟรี ปีละ 2 ครั้ง และรับการรักษาด้วย ยาต้านไวรัส ได้ฟรีตามสิทธิ ซึ่งปัจจุบัน เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีสามารถตรวจและรับทราบผลการตรวจภายในวันเดียว</p> <p>และเนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี 1 กรกฎาคม 2559 นี้ ขอเชิญชวนหน่วยงาน และองค์กรทุกภาคส่วน ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมกันรณรงค์ตลอดเดือนกรกฎาคม ตามแนวคิด ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ : Test to Start Smart Living เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่คิดว่าตนเองมีพฤติกรรมเสี่ยง เข้าใจและเห็นความสำคัญของการรู้สถานะการติดเชื้อ เพื่อการดูแลสุขภาพ และเพื่อให้การตรวจเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ ในสังคมไทย</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>สสจ.จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิสุขภาพภาคประชาชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดตั้ง “ศูนย์พิทักษ์สิทธิสุขภาพภาคประชาชน”ระดับจังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศ ให้ อสม.ทำหน้าที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิทธิด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคสุขภาพขั้นพื้นฐาน ให้ประชาชนรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อ ไอ้อวดสรรพคุณเกินจริง สามารถตัดสินใจเลือกรับบริการที่ถูกต้อง ปลอดภัย ดำเนินการจัดตั้งแล้ว 62 จังหวัด</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>โทรเวชกรรมด้านพยาธิวิทยา</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ และ บริษัท ดิจิตอล เฮลท์ จำกัด ลงนามความร่วมมือโครงการ “โทรเวชกรรมด้านพยาธิวิทยานวัตกรรมโยธี” ภายใต้ยุทธศาสตร์นวัตกรรมเชิงพื้นที่ โดยจะร่วมกันพัฒนาโปรแกรมสำหรับช่วยตรวจวินิจฉัยด้านพยาธิวิทยา (Tele-pathology) และการให้บริการทางการแพทย์ระยะไกล (Telemedicine) ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยในพื้นที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้ารับการรักษาที่มีมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง โดยไม่จำเป็นต้องส่งต่อมายังโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และยังสามารถผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางทางการเชื่อมต่อข้อมูลและต้นแบบบริการทางการแพทย์ในระดับภูมิภาค</p>
สยามรัฐ	<p><b>ผลงาน6เดือนกรมการแพทย์</b></p> <p>-เสนอบทความ กรมการแพทย์ โชว์ผลงาน 6 เดือน บูรณาการระบบสุขภาพครบวงจร โดยเฉพาะโครงการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางกรมการแพทย์ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นโครงการแรกของประเทศที่มีงบประมาณสูงถึง 3,000 ล้านบาท โดยเอกชนรับผิดชอบในการสร้างตึก จัดหารเครื่องมือแพทย์ ส่วนการบริหารจัดการ จะเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญของกรมการแพทย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ร่วมทุน ซึ่งคาดว่าจะคัดเลือกได้ภายในเดือนกันยายนนี้</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาระยะและจัดทำแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน กรมการแพทย์ได้จัดทำแนวทางและคู่มือการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชนใน 3 กลุ่มวัย โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนารูปแบบศูนย์บริการผู้บาดเจ็บ การบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการชาชาติ โครงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริหารสุขภาพในส่วนภูมิภาค และโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ</p>
บ้านเมือง	<p><b>ฐานข้อมูล สพฉ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. พร้อมด้วย น.พ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการ สปสช. และนายชานาญวิทย์ เตรีตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง และฐานข้อมูลสุขภาพของ สปสช.</p> <p>-นพ.อนุชา กล่าวว่า จะช่วยให้ทั้งสามหน่วยงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และนำมาใช้ประโยชน์ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานได้ ซึ่งการที่ทั้งสองหน่วยงานอนุญาตให้ สพฉ.เข้าถึงข้อมูลในลักษณะนี้ จะช่วยให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p><b>มาตรฐานการผลิตยา อภ.</b></p> <p>-เสนอบทความ ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผอ.อภ. กล่าวว่า อภ. มีแผนเพิ่มศักยภาพกำลังการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผลิตยา ปัจจุบันโรงงานยาที่รังสิตมีพื้นที่ 98 ไร่ ยังเหลือพื้นที่อีก 70 ไร่ จะสร้างอาคารผลิตยาน้ำ อาคารยาฉีดและครีม จะทยอยสร้างปลายปี 2560 อยู่ในแผน 3 ปี คาดว่าจะใช้งบ 4,530 ล้านบาท ควบคุมลงทุนนำเข้าเครื่องจักร พร้อมพัฒนายาต้านไวรัสเอดส์-มะเร็ง ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ</p>
<p>ไทยรัฐ บ้านเมือง</p>	<p><b>มาตรการกีดกันทางการค้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวินิจชัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมประจำปีของคณะกรรมการบริหารของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) ที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ซึ่งในปีนี้ ERIA ได้ทำการศึกษาการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) ในอาเซียน ซึ่งพบว่ามีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหลายรูปแบบ ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนทางการค้า และการเข้าสู่ตลาดมีข้อจำกัดมากขึ้น โดยพบว่าไทยมี NTMs มากที่สุด จำนวน 1,630 มาตรการ ในจำนวนทั้งหมดของอาเซียน 5,975 มาตรการ</p> <p>โดยมาตรการ NTMs ที่ไทยใช้มากที่สุด คือ มาตรการสุขอนามัยและโรคพืช (SPS) 48% รองลงมาคือ มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) 35% ส่วนหน่วยงานไทยที่ใช้มาตรการ NTMs มากที่สุดคือ กระทรวงสาธารณสุข 42% (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 35%) รองลงมาเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29% (กรมวิชาการเกษตร 25%) กระทรวงอุตสาหกรรม 14.5% (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 11.5%) และกระทรวงพาณิชย์ 9.0% (กรมการค้าต่างประเทศ 6.9%)</p>
<p>คมชัดลึก คอลัมน์ ฐมาเล่าไป</p>	<p><b>วันโซโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการไซโกระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม "วันโซโลก" ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมทุกปี พร้อมกันทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการรับประทานไซโกอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีของมวลมนุษยชาติ โดยประเทศไทยจัดงานวันโซโลกมาแล้ว 2 ปีติดต่อกัน (2557-2558) และปีนี้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไซโกและผลิตภัณฑ์ หรือ Egg board รมรงค์ให้คนไทยกินไซโกเพิ่มขึ้น เป้าหมายปี 2561 คนละ 300 ฟองต่อปี โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาวิจัยถึง "การบริโภคไซโกที่เหมาะสมตามเพศและวัย" และได้สูตรการบริโภคไซโก "7 ยกกำลัง 3" และ "3 บวก 1" คือ 3 กลุ่มแรก ได้แก่ เด็ก วัยรุ่น และคนทำงาน สามารถบริโภคไซโกได้ 7 ฟองต่อสัปดาห์ หรือกินไซโกวันละ 1 ฟอง สำหรับสูตร "3 บวก 1" คือในวัยผู้ใหญ่-ผู้สูงอายุ แนะนำให้บริโภคสัปดาห์ละ 3-4 ฟอง ส่วนในผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ควรบริโภคไซโก 1 ฟองต่อสัปดาห์ หรือตามคำแนะนำของแพทย์</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p><b>เครื่องสำอาง "ข้าวผัดหลง"</b></p> <p>-เสนอข่าว ประภาพร อุบลครุฑ เจ้าของแบรนด์ฟลอยกนก ที่นำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นเครื่องสำอาง ได้มีศึกษาคุณสมบัติของน้ำข้าวข้าวเพิ่มเติมจากภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิม ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พบว่าในข้าวเหนียวพันธุ์ผัดหลงและน้ำข้าวข้าวมีวิตามินอีสูง จึงนำมาใช้เป็นส่วนผสมและวัตถุดิบหลักของเครื่องสำอาง ส่วนกระบวนการทำสารสกัด เดิมมีข้อจำกัดเรื่องใช้เวลานาน กรม พท. จึงพัฒนากระบวนการผลิต จนสามารถดึงสารสกัดจากข้าวเหนียวได้ในเวลา 7 วัน</p>
<p>new)108</p>	<p><b>รพ.ตำรวจ ผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีแบบไร้แผล แห่งแรกในอาเซียน</b></p> <p>-เสนอข่าว ทีมศัลยแพทย์รพ.ตำรวจผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีแบบไร้แผลสำเร็จเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการส่องกล้องผ่าตัดผ่านทางช่องคลอด โดยใช้วิธีนี้ในการผ่าตัดผู้ป่วยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงปัจจุบันรวม 15 ราย ทุกรายประสบความสำเร็จในการผ่าตัดด้วยดี ไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆ</p>
<p>เดลินิวส์ คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ ข่าวสด</p>	<p><b>คดีนส.เปมิกาจ้อโกงนพ.ประกิตเผ่า</b></p> <p>-เสนอข่าว ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก น.ส.เปมิกา หรือคิพร วีระชัยรัชิต อายุ 34 เป็นเวลา 4 ปี 6 เดือน ฐานจ้อโกง นพ.ประกิตเผ่า ทมทิศวงค์ เจ้าของสถาบันกวดวิชาแอฟฟลายด์ ฟิสิกส์ โดยอาศัยความอ่อนแอทางจิต ด้วยการกุเรื่องอดีตชาติ นอกจากนี้ ยังพิพากษาจำคุกเพื่อนของ น.ส.เปมิกา อีก 3 ราย โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี พร้อมกันนี้ ให้ร่วมกันชดใช้เงินแก่ผู้เสียหาย เป็นเงิน 8,165,387 บาท</p> <p>อย่างไรก็ตาม น.ส.เปมิกา ไม่มาฟังคำพิพากษาด้วยตัวเอง ศาลจึงออกหมายจับและสั่งให้ปรับนายประกันจำนวน 1 ล้านบาท โดยทนายความระบุว่า ยังไม่สามารถติดต่อกับ น.ส.เปมิกาได้ เนื่องจากได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับแฟนชาวต่างชาติที่ต่างประเทศแล้ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ PPTV	<p><b>ร้องเรียนผ้าพันคุด</b></p> <p>-เสนอข่าว สมาชิกเว็บ pantip ได้ตั้งกระทู้ ผ่าถึงทันตแพทย์ หลังจากหมอฟัน ทำเครื่องกรอฟันทับบนไบโหน้ำ บริเวณมุมปาก ขณะผ้าพันคุด ทำให้เป็นแผลใหม่และพุพอง ด้านประธานเครือข่ายผู้เสียหายจากการบริการทางการแพทย์ แนะนำผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากหมอคงคนดังกล่าวได้ทั้งหมด จนกว่าแผลจะหายเป็นปกติ</p>
เดลินิวส์	<p><b>โฆษณารถยนต์ก่ออุบัติเหตุ</b></p> <p>-เสนอข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส WHO และ กสทช. เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อ ความปลอดภัยทางถนน เรื่องที่ไม่เป็นข่าว โดยจากการสำรวจข้อมูลและทัศนคติผู้ใช้รถใช้ถนนต่อมาตรการจัดการความเร็วปี 58 พบว่า 44% ยอมรับว่าขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เพราะรีบ ถนนโล่ง แม้จะถูกเขียนใบสั่งตั้งแต่ 20% ไม่ไปเสียค่าปรับ จากช่องว่างของกฎหมายที่ไม่มีการเชื่อมข้อมูลระหว่างตำรวจกับกรมการขนส่งทางบก นอกจากนี้ โฆษณาบริษัทขายรถยนต์มีผลทำให้คนไทยขับรถเร็วมากที่สุดในประเทศอาเซียน เนื่องจากผู้ขับขี่อ้างว่าขับตามถ้อยคำในโฆษณา</p> <p>ส่วนการนำเสนอข่าวอุบัติเหตุของสื่อมักเน้นเรื่องปาฏิหาริย์ อาทิ คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วรอด แต่เสนอว่ารอดเพราะห้อยพระดี หรือเน้นวาทะกรรม เช่น โค้งร้อยศพ สื่อจึงมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องป้องกันได้ โดย WHO จะให้ทุนอบรมทักษะผู้สื่อข่าวให้มืองค์ความรู้ใหม่เพิ่มความปลอดภัยทางถนน 15 คน ใช้เวลา 5 เดือน พร้อมศึกษาดูงานประเทศเพื่อนบ้าน</p>
ข่าวสด	<p><b>ประกวดหุ่นยนต์แพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ จัดการประกวดสุดยอดหุ่นยนต์การแพทย์เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกเพศ ทุกวัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 3 แสนบาท</p>
คมชัดลึก	<p><b>ซูเปอร์บั๊ก</b></p> <p>-เสนอข่าว นักไวรัสวิทยาแห่งม.จอร์จ วอชิงตัน เผยว่า พบผู้ป่วยชาวอเมริกันคนที่สองที่ติดเชื้อซูเปอร์บั๊ก ที่มีความทนทานต่อโคลิสติน ยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันที่เป็นมาตรการขั้นสุดท้ายสำหรับแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อแบคทีเรีย โดยพบยีนเอ็มอาร์ซี-1 ในสายพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรีย อี-โคไล ในตัวผู้ป่วยวัย 49 ปี ที่เข้ารับการรักษาอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบตั้งแต่เดือน พ.ค. และมีอาการดีขึ้นโดยลำดับ</p>
คมชัดลึก	<p><b>วัคซีนปลอม</b></p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจอินโดนีเซีย จับกุมผู้ต้องสงสัย 15 คน ที่มีส่วนร่วมกับการผลิตและจำหน่ายวัคซีนปลอม ขบวนการมีจฉาชีพ คือ ใช้ช่องโหว่ผ่านการฆ่าเชื้อชนิดหนึ่งที่ใช้เติมน้ำและสารอาหาร หรือยาเข้าระบบเลือดของคนไข้โดยตรง ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ไม่มีสรรพคุณป้องกันแบบวัคซีนจริง ทางกรมไม่สามารถประเมินจำนวนผู้เคราะห์ร้ายได้ สะท้อนให้เห็นว่า การกำกับดูแลอุตสาหกรรมยาของกระทรวงสาธารณสุขและอย.มีปัญหา</p>
ไทยโพสต์	<p><b>โอเมกา-3 ลดเสี่ยงหัวใจวายตาย 10%</b></p> <p>-เสนอข่าว วารสารทางการแพทย์ของสหรัฐ เผยผลวิจัยพบว่า กินอาหารที่มีกรดไขมันโอเมกา-3 ช่วยลดความเสี่ยงจากหัวใจวายเฉียบพลันจนเสียชีวิตได้ 10% แต่ไม่มีผลมากนักกับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจวายที่ไม่รุนแรง</p>
แนวหน้า	<p><b>วัคซีนไขหึ่ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายเฟลิกซ์ คาบันเก รมว.สธ.คองโก ระบุว่า โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหึ่งให้ประชาชนกว่า 11.6 ล้านคน ควรจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. และจัดให้แล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ 10 วัน แต่ปัญหาคือ ขณะนี้มีวัคซีนไขหึ่งอยู่บนโลกไม่ถึง 10 ล้านโดส ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน คองโกและ WHO จะร่วมกันกดดันให้บริษัทผลิตวัคซีนทั้งในประเทศบราซิล อินเดีย และจีน เร่งมือผลิตให้ทันสานต่อกับโครงการให้สำเร็จ เนื่องจากวัคซีนให้เวลาผลิตนานกว่า 1 ปี</p>